

## ครูสภาตลอดเกณฑ์รับรองปริญญา

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ค. 2559

บอร์ดครูสภาเห็นชอบขั้นตอนรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

มหา'ลัยต้องส่งหลักสูตรให้ครูสภาตรวจสอบก่อนสภามหา'ลัยอนุมัติหลักสูตรอย่างนอย 60 วัน พรอมชู้ไซ ม.44 เชือดหลักสูตรเถื่อน

วันนี้(25ก.ค.)ดร.ชัยยศ อิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครูสภา ที่มีพล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นชอบขั้นตอนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของครูสภา ซึ่งครูสภากำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบังคับครูสภา โดยมีสาระสำคัญคือ จากเดิมที่เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว จึงส่งมาให้ครูสภารับรอง ซึ่งปัญหาคือที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอาจจะไม่กระตือรือร้นที่จะส่งมาให้ครูสภารับรอง แต่ก็มี การเปิดสอนไปแล้ว ขณะที่หลักสูตรใหม่จะต้องส่งให้ครูสภาตรวจสอบก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติหลักสูตรเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน โดยครูสภาจะตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้น ๆ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ มีการฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติการสอนหรือไม่ มีอาจารย์เพียงพอตามหลักสูตรหรือไม่ เป็นต้น

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมักจะเปิดสอนหลักสูตรก่อนที่จะส่งหลักสูตรมาให้ครูสภารับรอง ซึ่งครูสภาจะต้องไปตรวจสอบว่าจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ต้องไปแก้ไข ๑ ซึ่งวันนี้ก็ยังมีหลายหลักสูตรที่เปิดไปแล้ว แต่ไม่ให้ครูสภารับรอง ก็คงต้องให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่เด็กจะจบ แต่หากเป็นกรณีหลักสูตรกำลังจะเปิดใหม่จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง หากยังผืนไม่ทำให้ถูกต้องคงหนีไม่พ้นต้องใช้อำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เข้าไปดูแล”ดร.ชัยยศ กล่าว

ดร.ชัยยศ กล่าวด้วยว่า เท่าที่ดูเหตุผลที่มหาวิทยาลัยเร่งเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ โดยไม่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ครูสภารับรองก่อน เพราะมักอ้างว่าเป็นสาขาขาดแคลน ซึ่งจุดอ่อนของเรื่องนี้ คือ ต้องยอมรับว่า ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าความต้องการครูที่แท้จริงเป็นอย่างไร สาขาไหนหรือเอกไหนต้องการเท่าไร ยังไม่มีการแผนการผลิตบัณฑิตครูที่ชัดเจน แต่ก็มีโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) ซึ่งเป็นการผลิตครูระบบปิดที่มีการลือคจำนวนครูในอนาคตชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการผลิตครูได้

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.44 น.